

## ไต้หวันตรวจพบซัณฑิออสตรในสับปะรดแช่แข็งจากไทย

หลังจากที่ก่อนหน้านี้สำนักงานมัยกรุงไทเปได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคที่สั่งซื้อสินค้า สับปะรดแช่แข็งยี่ห้อหลงหวัง (龍王) ที่นำเข้าจากประเทศไทย มาจากจากเว็บไซต์ i3 Fresh ว่า หลังจากรับประทานแล้ว พบว่ามีรสชาติที่หวานเกินไปจนทำให้สงสัยว่าจะมีการใส่สารเพิ่มความหวาน สำนักงานมัยกรุงไทเปจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บตัวอย่างสินค้าในตลาดมาตรวจสอบ ก่อนจะตรวจพบสารให้ความหวานหรือซัณฑิออสตรอยู่ในสินค้าจริง

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของสำนักงานมัยกรุงไทเป ได้ตรวจพบสารให้ความหวานในปริมาณ 1.10 g/kg ในสินค้าสับปะรดแช่แข็งยี่ห้อหลงหวัง (龍王) ที่นำเข้าจากประเทศไทย ซึ่งตามระเบียบด้านสุขอนามัยอาหารของไต้หวันแล้ว ห้ามใส่สารปรุงแต่งใดๆ ในสินค้าผลไม้สดหรือผลไม้แช่เย็นแช่แข็งทุกชนิด โดยผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าวคือบริษัท GREENSTAR (綠星) ซึ่งมีการนำเข้าสินค้านี้ครั้งล่าสุดในวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ในปริมาณรวม 12 เมตริกตัน และทำการบรรจุแบบแพค น้ำหนักแพคละ 500 กรัม รวม 24,284 แพค โดยตามระเบียบความปลอดภัยในสินค้าอาหารของไต้หวันแล้ว ผู้นำเข้าจะต้องเรียกเก็บสินค้าที่มีปัญหาทั้งหมดคืนจากตลาด พร้อมมีโทษปรับ 30,000 – 3,000,000 เหรียญไต้หวันด้วย นอกจากนี้ ผู้นำเข้าอาจต้องรับโทษปรับ 40,000 – 4,000,000 เหรียญไต้หวัน ในข้อหาโฆษณาสินค้าเป็นเท็จเพิ่มอีกกระทงหนึ่งด้วย

สินค้าสับปะรดแช่แข็งยี่ห้อหลงหวังที่นำเข้าจากประเทศไทย ส่วนใหญ่จะขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ล่าสุดทางเว็บไซต์ i3 Fresh และผู้นำเข้าได้ร่วมกันประกาศรับคืนสินค้าจากผู้บริโภคที่ซื้อสินค้านี้ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 7 ก.ค. 2560 แล้ว โดยชี้แจงว่า สาเหตุน่าจะมาจากการที่ Supplier ของบริษัทในประเทศไทย มีสินค้าไม่เพียงพอ จึงต้องจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งอื่นอีกที จนทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้น

แหล่งข่าว: United Daily /Apple Daily และ China Times (July 18, 2017)

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของสกด.

ไต้หวันให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในสินค้าอาหารเป็นอย่างมาก ผู้ส่งออกไทยควรให้ความสำคัญระมัดระวังให้มากในการใช้สารปรุงแต่งใดๆ ว่าเป็นไปตามระเบียบของไต้หวันหรือไม่ มิฉะนั้น FDA ของไต้หวันอาจห้ามการนำเข้าสินค้าไทยในรายการนั้นๆ ได้ โดยตามระเบียบความปลอดภัยในสินค้าอาหารของไต้หวัน อนุญาตให้ใช้สารให้ความหวานได้ในสินค้าผลไม้เชื่อมหรือดอง สินค้าของขบเคี้ยวประเภทเม็ด ก้วยจี๋/เมล็ดพืชทอด/เมล็ดทานตะวัน สินค้าน้ำตาลเทียม และอาหารเสริมบางชนิดเท่านั้น โดยห้ามใส่สารปรุงแต่งใดๆ ในผลไม้สดและแช่เย็นแช่แข็ง

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ